

ครูสภาเผยแพร่รายชื่อม.ที่ให้รับใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว/ ม.ที่รับใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย

● นำเสนอเมื่อ 30 มี.ค. 2560

ครูสภาประกาศชื่อ 25 มหา'ลัยได้ตัวครู

ครูสภาประกาศรายชื่อ 25 มหา'ลัยที่จัดหลักสูตรครู 5 ปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว โดยนิสิตนักศึกษาครูสามารถนำไปตัวครูไปเป็นหลักฐานสมัครครูผู้ช่วยได้เลย ไม่ต้องมาขอฉบับจริงจากครูสภา

วันนี้ (29 มี.ค.) เว็บไซต์ครูสภา www.ksp.or.th ได้ประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยที่จัดหลักสูตรครู 5 ปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแล้ว จำนวน 25 แห่ง ซึ่งขณะนี้ไม่มีมหาวิทยาลัยที่ใดมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไปแล้ว และนิสิตนักศึกษาครูสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้เลย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้หากนิสิตนักศึกษาครูทั้ง 25 แห่ง ไม่สะดวกที่จะมารับใบอนุญาตฯ ก็สามารถที่จะปรีน ข้อมูลจากเว็บไซต์ครูสภาแล้วนำไปเป็นหลักฐานการสมัครครูผู้ช่วยได้เลย โดยไม่ต้องมาขอรับฉบับจริงจากครูสภา

ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้มารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและสามารถมารับได้เลย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้งนี้หากนิสิตนักศึกษาครูทั้ง 25 แห่ง ไม่สะดวกที่จะมารับใบอนุญาตฯ ก็สามารถที่จะปรีน ข้อมูลจากเว็บไซต์ครูสภาแล้วนำไปเป็นหลักฐานการสมัครครูผู้ช่วยได้เลย โดยไม่ต้องมาขอรับฉบับจริงจากครูสภา

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.41 น.](#)

ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการครูสภา

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้รับใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว และรายชื่อมหาวิทยาลัยที่รับใบประกอบวิชาชีพครูแล้ว สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตที่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย (ยื่นผ่านทาง KSP Bundit)





ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 29 มีนาคม 2560](#)